

Số: 81/TB-MTTQ-BTT

Tuần Giáo, ngày 08 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 (*Tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026*)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2022; Thông báo của HĐND huyện Tuần Giáo về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuần Giáo thông báo về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN

Năm 2022, tình hình tư tưởng các tầng lớp Nhân dân trong huyện ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động an sinh xã hội được đảm bảo. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được khẳng định. Công tác chăm lo cho người nghèo, các hoạt động an sinh xã hội, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được quan tâm, thực hiện.

Tuy nhiên, Nhân dân còn băn khoăn lo lắng: thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giá cả một số mặt hàng tăng, đầu ra một số sản phẩm nông sản chưa có hướng giải quyết... gây ảnh hưởng đến tư tưởng, hoạt động sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân gặp nhiều khó khăn.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” lồng ghép với duy trì các mô hình “*Tổ*

an ninh tự quản”, “mô hình 5 không”, “Tổ tự quản vệ sinh môi trường”; vận động Nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nâng cao hiệu quả công tác “*Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư*”... qua đó góp phần vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến xã và các tổ chức thành viên trong huyện tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh, huyện đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Trong năm, MTTQ cấp huyện, xã đã tổ chức được 270 hội nghị tuyên truyền (*Cấp huyện : tổ chức được 15 hội nghị tuyên truyền; Cấp xã phối hợp tổ chức được 255 hội nghị tuyên truyền tại khu dân cư*).

Các nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu: việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; nội dung Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); kết quả các kỳ họp của Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả việc học tập, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

2. Về thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân

2.1. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân

- Hoạt động tiếp xúc cử tri: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện phối hợp với Thường trực HĐND tổ chức cho đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri theo quy định. Năm 2022 đã tổ chức cho Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri được 383 cuộc (*Quốc hội 02 cuộc, HĐND tỉnh: 04 cuộc, HĐND huyện 61 cuộc, HĐND xã 316 cuộc*) với 30.785 người tham dự. Qua tiếp xúc với đại biểu đã có 1.752 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến, các kiến nghị tập trung chủ yếu về chính sách hỗ trợ cho người nghèo, việc thực hiện đầu tư xây dựng, sửa chữa đường bê tông, nhà văn hóa, đầu tư điện thấp sáng, hỗ trợ cây con giống, chính sách hỗ trợ cho trẻ em mồ côi, chi trả cho Nhân dân về hưởng lợi từ cây cao su, Mắc ca....

- Công tác hòa giải: Mặt trận cơ sở phối hợp tham gia thực hiện hiệu quả công tác hòa giải cơ sở. Trong năm tiếp nhận 118 vụ hòa giải: hòa giải thành 82 vụ; hòa giải không thành 29 vụ, đang hòa giải 08 vụ. Nội dung chủ yếu là về mâu

thuần trong nội bộ gia đình, hôn nhân, tranh chấp đất đai Thông qua hoạt động hòa giải đã hạn chế được nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp; giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội từ cơ sở.

- Tổ chức tiếp công dân theo kế hoạch. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện tiếp 08 lượt công dân, nhận 04 đơn, nội dung chủ yếu đề đạt giải quyết tranh chấp đất đai, hỗ trợ tiền kiến trúc giải phóng mặt bằng đường giao thông, phát rừng tái sinh trồng ngô. MTTQ đã tiếp thu ý kiến, và trả lời làm rõ thông qua hoạt động tiếp dân; các nội dung đơn thư được chuyển đến chính quyền xem xét giải quyết kịp thời.

2.2. Công tác giám sát, phản biện xã hội

Chủ trì hiệp thương với các tổ chức thành viên thống nhất về nội dung giám sát và phản biện; ban hành Chương trình giám sát giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên năm 2022; Ban hành Kế hoạch số 76/KH-MTTQ-BTT, ngày 01/03/2022 về triển khai thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022; Đề xuất, kiến nghị với Hội đồng Nhân dân huyện về giám sát nội dung giám sát năm 2023 về việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện tổ chức được 21 cuộc giám sát¹ với nhiều lĩnh vực như: Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cán bộ và Quy định 124; chi trả chế độ chính sách cho hộ nghèo, bảo trợ xã hội ... ; Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức giám sát được 25 cuộc². Phối hợp với các đơn vị theo quy chế phối hợp thực hiện tham gia

¹ Cấp huyện chủ trì tổ chức 02 cuộc giám sát: về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với UBND các xã: Quài Cang, Chiềng Đông, Chiềng Sinh, Phình Sáng, Pú Nhung; việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Ta Ma, Pú Xi và việc triển khai thực hiện Quy định 124 - QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (*đang thực hiện giám sát trong tháng 12/2022*).

Cấp xã giám sát 19 cuộc: **xã Quài Cang** giám sát về hỗ trợ tiền điện, thuy lợi phí cho người dân; **xã Quài Nưa** giám sát cấp phát tiền điện cho hộ nghèo 2021; **xã Pú Nhung** giám sát việc chi trả dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân; **xã Rạng Đông** 02 cuộc: giám sát hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho người nghèo, GS chuyên đề về việc thực hiện trồng, chăm sóc xoài dự án theo “Chương trình trồng xoài theo chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ của xoài Đài loan, giai đoạn 2020 - 2023” tại các bản trên địa bàn xã; **Pú Xi** giám sát mục đích sử dụng vay vốn tại Tổ Pú Xi 2; **Mường Khong** 02 cuộc giám sát Chi trả tiền bảo vệ dịch vụ môi trường rừng khoanh nuôi cho cá nhân, công đồng 2021 và rà soát các hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ nhà ở; **Têngh Phông** 02 cuộc: giám sát hỗ trợ chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và GS hỗ trợ hộ nghèo năm 2022; **Nà Tông** 02 cuộc: giám sát về việc rà soát hộ nghèo có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn và hỗ trợ cho các cháu dưới 03 tuổi; **Nà Sáy** giám sát chi trả tiền cho hộ nghèo 2021; **Chiềng Sinh**: 02 cuộc GS quản lý, sử dụng đất 5% xã và Chương trình hỗ trợ trẻ em dưới 03 tuổi; **xã Mường Mùn** giám sát chuyên đề về việc khai thác Mu Cao su trên địa bàn xã Mường Mùn năm 2021; **Quài Tô** GS chi trả dịch vụ môi trường rừng; **Mường Thín** GS về việc rà soát hộ nghèo có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn xã; **Têngh Phông** giám sát UBND xã và trưởng bản triển khai, rà soát các đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội tại điều 5 khoản 7 nghị định 20/2021-CP; **Thị trấn** giám sát bình xét đối tượng được chế độ bảo trợ xã hội.

² Ban TTND các xã giám sát 14 cuộc tại các xã: **Quài Cang** về các khoản thu xã hội hóa tiền bảo vệ các điểm trường 2021-2022; **Quài Nưa** 02 cuộc GS việc cấp phát gạo cứu đói giáp hạt cho hộ nghèo năm 2022 và việc thu, chi các khoản quý, phí năm 2021 tại 6 bản trên địa bàn xã; **Pú Nhung** giám sát xoài đài loan; **Nà Tông** thanh tra 02 cuộc: về việc phát gạo cứu đói cho các đối tượng tại bản Nậm Bay và thanh tra chi trả tiền dịch vụ môi

20 cuộc giám sát, kiểm tra³ (*cấp huyện 4 cuộc, cấp xã 16 cuộc*). Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức 01 cuộc phản biện đối với dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện. Cấp xã tổ chức 01 hội nghị phản biện với 7 ý kiến tham gia vào Nghị quyết của HĐND và văn bản UBND xã, 13 hội nghị đối thoại giữa MTTQ và Nhân dân với người đứng đầu chính quyền⁴. Thông qua các cuộc giám sát, phản biện MTTQ và các hội nghị đối thoại đã có nhiều ý kiến, kiến nghị gửi tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Các tổ chức thành viên thực hiện giám sát theo quy định: Hội liên hiệp Phụ nữ huyện chủ trì giám sát 01 cuộc về cấp phát thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi đối với Bảo hiểm huyện và 03 xã.

3. Về tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2022 góp phần nâng cao nhận thức, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng. Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

trường rừng cho dân tại bản Nong Tóng; **Nà Sáy** thanh tra chi trả tiền rừng; **Chiềng Sinh** TT tiền nhân dân đóng góp GPMB cầu bê tông bản Hiệ; **Mường Thín** thanh tra về cấp phát Thuốc phun tiêu độc khử trùng và kinh phí cho các bản trên địa bàn xã; **Pú Xi** GS Phát tiền điện quý 3,4 năm 2021 tại bản Hua Mức 1,2; **Mường Khong** thanh tra khoản thu quỹ, phí năm 2021; Mường Mùn thanh tra về chi trả dịch vụ môi trường rừng 2020-2021; **Rạng Đông** thanh tra các khoản thu, chi và các khoản đóng góp của Nhân dân năm 2022; **Tênh Phông** giám sát về rà soát hộ nghèo năm 2022; **Thị trấn** thanh tra neacs khoản đóng góp của Nhân dân khối Tân Giang.

Ban giám sát ĐTCCĐ tổ chức được **9 cuộc** tại: xã **Quài Tở** phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo giám sát xây dựng cơ sở vật chất trường THCS-THPT Quài Tở; **Thị trấn** Giám sát việc bình xét các đối tượng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội; **Nà Sáy** GS hỗ trợ giống cây Xoài Đài Loan theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; **Chiềng Sinh** GS tiền nhân dân bản Kép làm đường bê tông nội bản; **Mường Thín** GS chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho dân tại bản Hóc Chứn năm 2019; **Rạng Đông** GS việc thực hiện trồng, chăm sóc xoài dự án theo chương trình trồng xoài theo chuỗi liên kết và tiêu thụ của xoài đài loan giai đoạn 2020-2023 trên địa bàn xã; **Quài Nưa** GS cấp phát cám cho các hộ gia đình nuôi trâu vỗ béo trên địa bàn xã; **Pú Xi** GS công trình làm đường từ ngã ba Pú Xi 2 xuống bản Hua Mức; **Tênh Phông** GS công trình duy tu bảo dưỡng đường giao thông vào bản Xá Tụ.

³Cấp huyện: 04 cuộc phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân huyện về giám sát việc thực hiện quy định pháp luật trong tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tuần Giáo; tham gia 03 đợt đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm huyện trước và sau tết Nguyên đán và Tết Trung thu.

Cấp xã: Phối hợp với HĐND xã giám sát tuyến đường vào bản Nong Tầu Thị trấn; Ta Ma giám sát trợ chính sách về nhà ở cho người có công trên địa bàn; Tênh Phông giám sát rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; Rạng Đông giám sát việc thực hiện Trồng xoài dự án theo chuỗi liên kết và tiêu thụ Đài loan giai đoạn 2020-2023; Nà Sáy tình hình thực hiện chính sách bảo trợ xã hội năm 2020 đến tháng 5/2022; Mường Khong giám sát chi trả tiền điện cho hộ nghèo 2021 và giới thiệu nhân sự vào chi ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025...

⁴ MTTQ xã Quài tở phản biện về Nghị quyết HĐND trước kỳ họp thứ 4 về phát triển kinh tế đảm bảo Quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND xã quài Tở.

Tổ chức 13 hội nghị đối thoại giữa Nhân dân với người đứng đầu chính quyền tại các xã: Thị trấn, Quài Nưa, Pú Nung, Ta Ma, Mường Mùn, Mường Khong, Nà Sáy, Chiềng Sinh, Chiềng Đông, Quài Tở, Tênh Phông, Pú Nung., Quài Cang.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức hiệu quả các cuộc tuyên truyền về phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã đã tổ chức 31 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã.

Tiếp tục ban hành văn bản về thực hiện Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Hằng năm đề nghị các xã, thị trấn triển khai nội dung giám sát việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về quy định giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên để thực hiện nhiệm vụ giám sát và góp ý.

Trên đây là Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện./.

Nơi nhận:

- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- TT Huyện ủy; TT HĐND, UBND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Các tổ chức thành viên;
- BTT MTTQVN các xã, thị trấn;
- Lưu BTT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Giàng A Dơ